

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เร่งเครื่องยุทธศาสตร์ TOP ๕ – Top ๗
๒. เกษตรฯดันโครงการแปลงใหญ่ ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ
๓. สศก.ประเมินผลโครงการตำบลละ ๑ ล.
๔. ก.เกษตรจัดบริหารจัดการสินค้าเกษตรใหม่
๕. เกาะข่าวเกษตร
๖. สหกรณ์เลี้ยงซื้อห่านไฟฟ้าฝ่ายผลิต
๗. ผ่าตัดใหญ่กฎหมายประมง
๘. กรมตรวจบัญชีจັบมือสภาวินาศชีพบัญชี
๙. ปีติพงศ์ถกรมว.เกษตรฯและธรมว.ประมงพิจ
๑๐. เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งดามีเฮ หลังกรมประมงช่วยปลดลือกขายซื้อ
๑๑. หนุนแจกเงินชาวนาอีก
๑๒. สกนศรเดินหน้าวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
๑๓. ก้าวทันเออีซี: ยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรสินค้าโอทอปปรับเออีซี

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการรายวัน
ผู้จัดการรายวัน
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
สยามรัฐ
ข่าวสด
เดลินิวส์
เดลินิวส์

เร่งเครื่องยุทธศาสตร์‘TOP5-TOP7’

เพิ่มประสิทธิภาพบริหารสินค้าเกษตรระดับจังหวัด

นางสาวอริยา สุทธิโยธา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดเรื่องการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในฤดูกาลใหม่ ปี 2558/59 กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรของแต่ละจังหวัด ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรฯ และของประเทศ ซึ่งเป็นการใช้กลไกจังหวัดจัดการสินค้าเกษตร ที่จะมีการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดแบบบูรณาการครบวงจร

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการกลุ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักของแต่ละจังหวัด แบ่งเป็น 5 ชนิด (TOP 5) ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากเป็นสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งด้านความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงอาหารสัตว์ กลุ่มอุตสาหกรรมและพลังงาน แต่หากจังหวัดใดไม่มีความโดดเด่นทางด้านสินค้าหลักที่กล่าวมานี้ ก็ให้เพิ่ม

มาอยู่ในกลุ่มสินค้า 7 ชนิด (TOP 7) ซึ่งเลือกสินค้าโดยดูจากมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (GDP) 5 อันดับแรกของจังหวัด เช่น บางจังหวัดอาจจะเลือกปาล์มน้ำมัน กุ้ง หอยแครง สับปะรด



อริยา สุทธิโยธา

อ้อยโรงงาน แต่ต้องคงสินค้า 2 ชนิดคือข้าว และยางพาราไว้ในยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะมีพื้นที่เกษตรกรรมปลูกกี่ไร่ ก็ควรวีเอนก็ตาม

ขณะนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้คัดเลือกสินค้าที่เป็น Top 5 กับ Top 7 เรียบร้อยแล้วทาง สศก. กำลังตรวจสอบข้อมูลการผลิต

แปรรูป การตลาดของแต่ละจังหวัดส่งมาให้เปรียบเทียบกับข้อมูลพยากรณ์ของ สศก. ว่า มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด จากนั้นจะวิเคราะห์และปรับข้อมูลให้สอดคล้องกัน พร้อมกับกำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแต่ละชนิดให้กับจังหวัดใช้เป็นกรอบปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คาดหวังจากการใช้กลไกจังหวัดจัดการสินค้าเกษตร ฤดูกาลผลิต 2558/59 คือ ให้มีการผลิตและแปรรูปในจังหวัด เกิดการขายในจังหวัดนั้นก่อน เหลือจึงส่งไปยังจังหวัดอื่น เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่เป็นต้นทุนเกือบ 20% ของต้นทุนในการผลิต อีกทั้งการลดขั้นตอนการขนส่งจะทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น เป็นการเพิ่มความคุ้มค่าและมูลค่าของสินค้า ที่สำคัญจะมีเงินหมุนเวียนในจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการตั้งตลาดเกษตรกรในแต่ละจังหวัด เป็นการบริหารจัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เกษตรกรดันโครงการ 'แปลงใหญ่' ลดต้นทุน-เพิ่มประสิทธิภาพ

กกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การเกษตร โดยรัฐบาลมีแนวคิดริเริ่มในการจัดทำโครงการแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร

นายปดิพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการจัดทำโซนนิ่ง และเป็นไปตามความต้องการของตลาด ในขณะที่เกษตรกรจะมีอำนาจในการต่อรองด้านราคามากขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายปรับโครงการแปลงใหญ่ มีพื้นที่เป้าหมายคือทุกจังหวัด

โดยมีคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่มีผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเป็นประธาน ดำเนินการจัดส่งแผนการผลิตและการตลาดสินค้าที่สำคัญ และผลการคัดเลือกพื้นที่พัฒนาโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นหน่วยงาน รวบรวม และวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

**ต้นทุนการทำนา
ลดลง 5%
รายได้เพิ่ม
อย่างน้อย 20%**

ปดิพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา



รูปถ่าย

นาร่อง โดยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา มีพื้นที่เกษตรทั้งหมด 9.24 ล้านไร่ คิดเป็น 72.04%ของพื้นที่ทั้งหมดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครอบคลุม 16 จังหวัด 91 อำเภอ 673 ตำบล และ 5,287 หมู่บ้าน มีประชากร 5.62 ล้านคน ไม่รวมพื้นที่กม. ในจำนวนนี้ 11.39%ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

จากผลสำรวจการทำนาของเกษตรกรในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 5.84 ล้านไร่ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีการทำนาถึง 3 ครั้งต่อปี คือ รอบแรก เดือน พ.ค.-ก.ค. รอบ 2 เดือน ส.ค.-พ.ย. และรอบ 3 เดือน ธ.ค.-เม.ย. แต่ผลการทำงานจำนวนมากเหล่านี้พบว่าเกษตรกรประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557/58 ขาดทุนถึง 3,240 บาทต่อไร่ เกษตรกรจะอยู่รอดได้จากอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวจะต้องมีพื้นที่มากถึงรายละ 30 ไร่ขึ้นไป แต่ชาวนาส่วนใหญ่ยังเป็นรายย่อยถือครองพื้นที่ต่ำกว่านั้น การรวมแปลงจะเป็นทางเดียวที่จะทำให้ชาวนาพ้นจากการขาดทุน

การรวมเป็นแปลงใหญ่จะทำให้เกษตรกรเรียนรู้เรื่องการวางแผนการผลิต การใช้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตรงกับความต้องการของตลาด การลงแปลงพร้อมในระยะใกล้เคียงกัน จะสามารถต่อรองการซื้อปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ยสั่งตัด การสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เอง และการสนับสนุนเงินลงทุน ให้เกษตรกรให้เครื่องจักรกลทางการเกษตรได้

สศก. ประเมินว่าหากเกษตรกรในพื้นที่สามารถดำเนินการได้ทันปีนี้ ต้นทุนการทำนาจะลดลงถึง 5% มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% ระยะเวลารวม 5 ปี ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

5% ต่อปี รายได้สุทธิ โดยหักต้นทุนแล้ว อยู่ระหว่าง 78,000-207,600 บาทต่อปี ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์สมาร์ฟาร์มเมอร์ ที่มีรายได้โดยไม่หักต้นทุนอยู่ที่ 180,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ตามโครงการปรับแปลงใหญ่ ของนาข้าวพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา จะแบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ รอบแรกตั้งเดือน พ.ค.-ก.ค. จะส่งเสริมให้ปลูกข้าวขาว รอบ 2 เดือน ส.ค.-พ.ย. จะส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมปทุมธานี และรอบ 3 เดือน ธ.ค.-เม.ย. จะให้ปลูกพืชอื่น ในกรณีที่ปลูกข้าวเขียว เกษตรกรจะมีรายได้ 4,670 บาทต่อไร่ ปลูกถั่วลิสง จะมีรายได้ 6,920 บาทต่อไร่ ปลูกถั่วเหลือง จะมีรายได้ 2,600 บาทต่อไร่ และหากปลูกข้าวโพด จะมีรายได้ 3,620 บาทต่อไร่

การปรับแปลงใหญ่ดังกล่าวจะใช้เงินลงทุนกองทุนส่งเสริมเกษตรกรรม กองทุนเอฟพีเอ งบประมาณปกติที่ส่วนกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรลงสู่จังหวัด และงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด การสนับสนุนการทำเกษตรแปลงใหญ่จะมีอายุโครงการ 5 ปี

การทำโครงการแปลงใหญ่จะครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด โดยผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัดจะวางแผนให้ดำเนินการตามสินค้าที่มีความเหมาะสม อย่างกรณีสินค้าประมงได้นาร่องแล้วในสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ กุ้งทะเล หอยแครง และปลาไหล ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแต่ที่ผ่านมามีสินค้าเหล่านี้ยังมีปัญหาด้านการค้า เสียหายจากโรคระบาด ขาดศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้เสียโอกาสในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโดยเฉพาะสินค้ากุ้งทะเล ที่เกิดการระบาดของโรคตายด่วน (EMS) ส่งผลให้ผลผลิตลดลงกว่า 50%

มุ่งเน้นผลลัพธ์ ใน 4 ด้าน คือ 1.ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเกิดระบบตลาด 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เกษตรกรไทย 3.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพด้วยการกำหนดมาตรฐานการผลิต เช่น GAP 4.การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเน้นให้เกษตรกรมีการตัดสินใจร่วมกันในการผลิต การใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการประหยัดและลดต้นทุน

ปัจจุบันแต่ละจังหวัดทยอยส่งมอบบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้มาดังกล่าวพบว่ายังไม่ตรงกับนโยบายมากนัก ในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดในระดับปฏิบัติ ที่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลงนั้น ยังไม่มีความเข้าใจในนโยบายนี้เป็นอย่างดีพอ ดังนั้นในวันที่ 29 พ.ค. 2558 นี้ กระทรวงฯจะชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้จัดการแปลงเหล่านี้ เพื่อเตรียมเดินหน้าโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบแปลงใหญ่ในทุ่งเจ้าพระยา ที่ จะเริ่มทำมาปี 2558/59 ก่อนพื้นที่อื่นๆ

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯจะใช้จังหวัดสิงห์บุรีและกำแพงเพชร เป็นตัวอย่าง

สศก.ประเมินผลโครงการตำบลละ 1.

ASTVผู้จัดการรายวัน - สศก.ประเมินผลโครงการตำบลละ 1 ล้านบาท งบประมาณลงสู่ชุมชนแล้วเกือบ 90% เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้งเฉลี่ย 5,000 บาทต่อราย

นางสาวจรียา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หรือโครงการตำบลละ 1 ล้านบาท ที่คณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาผ่านความเห็นชอบแล้ว จำนวน 6,598 โครงการ จาก 3,044 ตำบล ใน 58 จังหวัด งบประมาณ 3,004.513 ล้านบาท คิดเป็น 98.48% ของวงเงินเป้าหมายที่ 3,051 ล้านบาท ลักษณะโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ แยกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 3,331 โครงการ คิดเป็น 51% ของโครงการทั้งหมด การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ 636 โครงการ คิดเป็น 10% การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2,370 โครงการ คิดเป็น 36% และการจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 261 โครงการ คิดเป็น 3%

การประเมินผลโครงการครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินผลอย่างรวดเร็ว (Rapid Rural Appraisal—RRA) ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดรวม 281 ราย สุ่มสัมภาษณ์ผู้นำกลุ่มเกษตรกรที่เสนอโครงการของชุมชน และเกษตรกรที่เป็นแรงงานในโครงการ เป็นจำนวนตัวอย่าง รวม 534 ราย ผลการประเมินพบว่า โครงการของชุมชน 52% เป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การจัดทำแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกร การสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร การสร้าง

โรงเรือนเพื่อเก็บผลผลิต อีก 26% เป็นโครงการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมที่มีอยู่เดิมในชุมชน และ 22% เป็นโครงการปรับปรุงฟื้นฟูโครงการเดิม เช่น การขุดลอกคลองหรือซ่อมแซมฝาย ขณะที่ผู้นำกลุ่ม/โครงการ 85% มีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนสามารถจัดทำโครงการได้ตามความต้องการและสอดคล้องกับปัญหาของชุมชน

ทั้งนี้ ในด้านการได้รับโอนงบประมาณ กลุ่ม/โครงการ 89% ได้รับการโอนงบประมาณเข้าบัญชี อีก 11% อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปดำเนินการแล้ว 45% ในส่วนของความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของชุมชน คิดเป็น 75% ที่มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการเตรียมการ เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเตรียมสถานที่ มีเพียง 8% ที่ดำเนินการได้เร็วกว่าแผนการที่ตั้งไว้ ส่วนอีก 17% ที่ล่าช้ากว่าแผนเพราะติดช่วงวันหยุดยาวเทศกาลต่างๆ ประกอบกับงบประมาณเพิ่งโอนมาถึงกลุ่มและอยู่ระหว่างการรับสมัครแรงงาน สำหรับด้านแรงงานพบว่ามีการจัดจ้างแรงงาน โดย 98% เป็นการจ้างงานในชุมชนหรือตำบล อีก 2% มีการจ้างงานนอกชุมชนบางส่วนที่เป็นช่างฝีมือ หรือชำนาญการเฉพาะที่ชุมชนไม่มี ซึ่งมีการจ้างงานตั้งแต่จำนวน 10-700 คน ต่อโครงการขึ้นอยู่กับกิจกรรมของโครงการ อัตราค่าจ้างแรงงานทั่วไป 250-300 บาทต่อวัน แต่ถ้าเป็นแรงงานฝีมือเฉพาะค่าจ้างอยู่ที่ 500 บาทต่อวันหรือจ้างเหมาจ่ายเป็นชิ้นงาน แรงงานได้รับการว่าจ้างเฉลี่ย 10 วันต่อราย รายได้ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าวเฉลี่ยประมาณ 5,000 บาทต่อราย ส่งผลให้แรงงาน 76% มีความพึงพอใจอย่างมาก เพราะทำให้มีรายได้เพิ่มในช่วงฤดูแล้ง ■

ก.เกษตรฯบริหารจัดการสินค้าเกษตรใหม่

ASTVผู้จัดการรายวัน - นางสาวจรรยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดเรื่องการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในฤดูกาลใหม่ปี 2558/59 กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ และมีผู้แทนจาก คสช. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดนั้นๆ รวมถึงหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาเกษตรกรจังหวัด

เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรของแต่ละจังหวัด ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรฯ และของประเทศ ซึ่งเป็นการใช้กลไกจังหวัดจัดการสินค้าเกษตร ที่จะมีการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดแบบบูรณาการครบวงจร

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการกลุ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักของแต่ละจังหวัด แบ่งเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเป็นสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งด้านความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงอาหารสัตว์ กลุ่มอุตสาหกรรมและพลังงาน แต่หากจังหวัดใดไม่มีความโดดเด่นทางด้านสินค้าหลักที่กล่าวมานี้ ก็ให้เพิ่มมาอยู่ในกลุ่มสินค้า 7 ชนิด ซึ่งเลือกสินค้าโดยดูจากมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (GDP) 5 อันดับแรกของจังหวัด เช่น บางจังหวัดอาจจะ

เลือกปาล์มน้ำมัน กุ้ง หอยแครง สับปะรด อ้อยโรงงาน แต่ต้องคงสินค้า 2 ชนิดคือข้าวและยางพาราไว้ในยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะมีพื้นที่เกษตรกรรมปลูกกี่ไร่ ก็ควรรีเอนก็ตาม ขณะนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้คัดเลือกสินค้าที่เป็น Top 5 กับ Top 7 เรียบร้อยแล้ว ทาง สศก. กำลังตรวจสอบข้อมูลการผลิต แปรรูป การตลาดของแต่ละจังหวัดส่งมาให้เปรียบเทียบข้อมูลพยากรณ์ของ สศก. ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด จากนั้นจะวิเคราะห์และปรับข้อมูลให้สอดคล้องกัน พร้อมกับกำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแต่ละชนิดให้แก่จังหวัด ใช้เป็นกรอบปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คาดหวังจากการใช้กลไกจังหวัดจัดการสินค้าเกษตรฤดูกาลผลิต 2558/59 คือให้จังหวัดบริหารจัดการและแก้ปัญหาสินค้า

เกษตรของจังหวัดนั่นเอง คือให้มีการผลิตและแปรรูปในจังหวัด เกิดการขายในจังหวัดนั้นก่อน เหลือจึงส่งไปยังจังหวัดอื่น เพื่อลดต้นทุนด้านลอจิสติกส์ ที่เป็นต้นทุนเกือบ 20% ของต้นทุนในการผลิต อีกทั้งการผลิตขั้นตอนการขนส่งจะทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น เป็นการเพิ่มความคุ้มค่าและมูลค่าของสินค้า ที่สำคัญจะมีเงินหมุนเวียนในจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการตั้งตลาดเกษตรกรในแต่ละจังหวัด เพื่อให้ผลิตสินค้าขายในพื้นที่ก่อน ส่วนที่เกินก็ขายออกนอกพื้นที่ เป็นการบริหารจัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 77 จังหวัด ก็จะช่วยแบ่งเบาปัญหาในระดับจังหวัดก่อน นอกจากเกินอำนาจของจังหวัดหรือจำเป็นต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายจึงส่งเรื่องต่อมาที่กระทรวงหรือส่วนกลางเพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ■



22 เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ ระบบการผลิตและการค้าข้าวเหนียวไทย ณ 2๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.... ○ นายเลิศ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด อำเภอบ้านไผ่ วิโรจน์ โก้วผณะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายปริญญา เพ็ง ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร สมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ ๕ ณ สถาบัน คำนับ.... ○ นายสุรพล อารุงพงศ์ รองอธิบดี พัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็น อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันก่อน.... ○ นาย ประธานในการเปิดสัมมนาโครงการขับเคลื่อน ดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. และ ศูนย์ปฏิบัติการสูบทบาทการให้บริการและ ดร.อรัญญา เพ็ญสวัสดิ์ รองอธิบดีกรม พัฒนาการเกษตรในพื้นที่ พร้อมบรรยายพิเศษ ทรัพยากรน้ำบาดาล นางเยาว์ลักษณ์ คนคล่อง “มุมมองของผู้บริหารต่อศูนย์ปฏิบัติการ” ณ สวทช.และคณะ เข้าพบ นายพิษณุ จันทรวีทัน โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพมหานคร.... ○ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐ นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาวศิริกุล ปศุสัตว์ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อติดตาม จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเพื่อป้องกันเนื้อ โครงการส่งเสริมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็ก สัตว์แห่งชาติแห่งมิดกภูมย จ.มุกดาหาร โดยมี กำพรวี (หลัก ๑๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตย จ.มุกดาหาร โดยมี ดำนกกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด้านมุกดาหาร ประชาชนลาว เมื่อวันก่อน.... ○ นายอำนาจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร และ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และ ทว่างานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม.... ○ และสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิรูป “กิด มงไทย”

สหกรณ์เลี้ยงซื้อหุ้นไฟฟ้าฝ่ายผลิต

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. นายโอกาส กลั่นนุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) มีนายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้พิจารณาในเรื่องหลักเกณฑ์การเงินของสหกรณ์ไปลงทุนในกิจการอื่น ๆ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่าด้วยเรื่องการเงินสหกรณ์ที่อาจฝากหรือลงทุนได้ในกิจการต่าง ๆ

นายโอกาส กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในที่ประชุมได้พิจารณาและจะมีประกาศให้ครอบคลุมเพิ่มเติม โดยให้สหกรณ์สามารถนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุน จัดตั้งโดยหน่วยลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดทางให้สหกรณ์นำเงินในระบบกว่า ๒.๒ ล้านล้านบาทไปลงทุนได้ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น กองทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรืออื่น ๆ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ และมีความมั่นคง.

ผ้าตัดใหญ่กฎหมายประมง!

● ไฟโบรสุดท้ายคอบเจทย์ “อียู” ยึดเวลาใบเหลือง

“เกษตร” ออกกฎหมายประมงฉบับใหม่ประกบพรعنการประมงพศ.2558 หวังคอบเจทย์ “อียู” แก้ปัญหาใบเหลืองสินค้าประมง แจงเป็นกฎหมายปรับโครงสร้างการประมงครั้งใหญ่ของประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาการจับปลามากเกินขนาด (โอเวอร์ฟิชซิง) คาดอียูใช้เวลาใบเหลืองไทย หลังครบกำหนด 6 เดือน นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา รว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรป (อียู) ได้เข้ามาประเมินความเสียหายของประเทศไทย ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (ไอยูยู) ซึ่งอียูได้ให้ใบเหลืองเตือนสินค้าประมงไทยไปก่อนหน้านี้ล่าสุดพบว่าเจ้าหน้าที่อียูได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการการประมง เพราะเห็นว่าไทยมีการจับปลามากเกินไป (โอเวอร์ฟิชซิง) ทั้งในอ่าวไทย ทะเลอันดามัน รวมถึงการจับปลาในน่านน้ำนอกอาณาเขตไทย ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มอบให้กรมประมงเร่งไปสำรวจเครื่องมือการประมงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันว่าแต่ละชนิด มีจำนวนเท่าไร และต้องลดจำนวนเครื่องมือชนิดใดลง

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ยกวางกฎหมายการประมงฉบับใหม่ขึ้นมาอีก 1 ฉบับ

และจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นกฎหมายที่เพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประมง พ.ศ.2558 ที่เพิ่งออกมาก่อนหน้านี้ โดยกฎหมายฉบับใหม่จะมีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาของไอยูยู มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพสังคมไทย และเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับใหม่ จะเป็นการปรับโครงสร้างการประมงไทย ครั้งใหญ่ ที่มุ่งเน้นการดูแลทรัพยากรทางทะเลของประเทศ แก้ไขปัญหาโอเวอร์ฟิชซิง ล่าสุด ขณะนี้ตัวกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งกำลังยกร่างอยู่ได้หารือร่วมกับอียู โดยตลอด เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ให้ตรงกัน

“ผมมองว่าประเด็นกฎหมายใหม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเพียงแค่บรรจุเนื้อหา

มาก คือ แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาไอยูยู โดยเจ้าหน้าที่อียูได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ประมงศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ให้มีการประสานงานกันทุกหน่วยงาน เพื่อจัดตั้งระบบติดตามตรวจสอบเรือ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ควบคุมไปกับการแก้ปัญหาการค้ำมนุษย์ และปัญหาชาวโรฮิงจาทั้งหมดนี้แม้ว่าใน 6 เดือนนี้ประเทศไทยจะยังไม่สามารถทำให้อียูยกเลิกการให้ใบเหลืองแก่ไทยได้ แต่เชื่อว่าจะสามารถขยายระยะเวลาการให้ใบเหลืองออกไปได้”

ทั้งนี้ตนได้หารือร่วมกับ รว.เกษตร และ รว.ประมงและป่าไม้มีสาธารณรัฐพิจเพื่อแก้ปัญหาประมงไอยูยูร่วมกัน เนื่องจากไทยนำเข้าปลาทูน่าจากพิจ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจาก

ทางการฟิจิว่าเป็นปลาที่จับมาโดยไม่ซัดกับหลักไอยูยู โดยขั้นตอนหลังจากนี้ต้องไปหารือกันในรายละเอียด ถึงวิธีการที่จะเร่งรัดให้ฟิจิ ออกใบรับรองสินค้าประมงที่ขายให้แก่ไทยได้ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

“ภายในเดือน มิ.ย.นี้ กระทรวงเกษตรฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปหารือกับทางการฟิจิ ในรายละเอียดความร่วมมือเพื่อให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (เอ็มไอยู) ร่วมกันทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาไอยูยู และความตกลงอื่นๆที่ประกอบด้วย การส่งผู้เชี่ยวชาญ ไปช่วยพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าผลไม้ของ ฟิจิ รวมถึงการให้ทางการฟิจิสนับสนุนมะพร้าวให้ แก่อุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าวไทยที่มีวัตถุดิบน้อย ลงทุกที”

ขณะเดียวกัน นาย Inoke Wainaiqolo ปลัดกระทรวงประมงและป่าไม้สาธารณรัฐฟิจิ กล่าวหลังเข้าหารือกับนายปีติพงศ์ว่า ฟิจิเคย ได้รับใบเหลืองเตือนสินค้าประมงจากอียูใน ปี 2556 และต้องใช้เวลาแก้ปัญหา 2 ปี จึงจะ

แก้ปัญหาได้สำเร็จสามารถปลดใบเหลืองประมง ได้ในปี 2557 โดยฟิจิดำเนินการแก้ปัญหาใบ เหลืองการประมงใน 2 ด้าน คือ 1.การเพิ่ม บทลงโทษทางกฎหมายแก่ผู้ที่ทำประมงไอยูยู ให้รุนแรงขึ้น และ 2.บังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด

โดยเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราและ ดำเนินการกับผู้ที่ทำประมงผิดกฎหมายมากขึ้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ว่า พ.ร.บ.การ ประมง พ.ศ.2558 จะเป็นกฎหมายกำกับดูแล การประมงฉบับใหม่ล่าสุดของประเทศไทย ที่ รัฐบาลเร่งตราขึ้นเพื่อแก้ปัญหาไอยูยู แต่ในตัว กฎหมายไม่ได้นิยามความหมายของการประมง ไอยูยูตามที่อียูต้องการ กระทรวงเกษตรฯจึง วางแนวทางในการเสนอออกพระราชกำหนด เพิ่มเติมเพื่ออุดช่องว่างดังกล่าว แต่ยังไม่เป็น ที่พอใจของอียู ซึ่งต้องการให้ระบุนิยามไอยูยู ไว้ในตัวกฎหมายหลัก เป็นที่มาให้กระทรวง เกษตรฯต้องยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมา เพิ่มเติม.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวไว้ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้หารือกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ระบบสหกรณ์ โดยมีประเด็นหลัก ที่มุ่งเน้นคือ 1. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยเน้นให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญชีมีการแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด โดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ

● กรมตรวจบัญชีจับมือสภาวิชาชีพบัญชี ● สร้างมาตรฐาน-เน้นพัฒนาคุณภาพ

(International Federation of Accountants: IFAC) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการอัปเดตความรู้และการนำไปใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควรมีกระบวนการกลั่นกรองคุณภาพ ผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมก่อนขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 2. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีสหกรณ์ควรกำหนดเงื่อนไขสำคัญให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและงบการเงินต้องมีคุณสมบัติทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 3. การกำกับดูแลสหกรณ์ ต้องมีกระบวนการด้านกำกับดูแลภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี สภาวิชาชีพบัญชี และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะประสานความร่วมมือกัน ในการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้มีกระบวนการกำกับดูแลที่ดีภายในองค์กร มีการจัดทำงบการเงินที่โปร่งใสและมีคุณภาพ.

“ปิติพงศ์” ตก รบมเกษตรฯ และ รบมประมง ฟิจิ คาดการณ์ร่วมมือเกษตรกลุ่มพืช ประมง ปศุสัตว์ พร้อมเจรจาเร่งรัดกระบวนการจัดส่งใบรับรอง การจับปลาทูน่าในแถบน้ำฟิจิ ปิองประมงไอยูยู

10 นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแผนภายหลังการหารือร่วมกับนาย Inia Senuiratu รัฐมนตรีเกษตรของสาธารณรัฐฟิจิ และนาย Osea Naiqam รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและป่าไม้ของสาธารณรัฐฟิจิ ว่าตามที่ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ หารือร่วมกับรัฐมนตรีเกษตรของ สาธารณรัฐฟิจิ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและป่าไม้ของสาธารณรัฐฟิจิ เพื่อให้มี การเจรจาที่เกิดความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการพัฒนาด้านการเกษตร การค้า และการลงทุนระหว่างกันอย่างเป็นทางการ โดยในการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้หยิบยก ประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสนใจ ซึ่งฝ่ายไทยได้หารือใน 2 เรื่องสำคัญ คือ ความ ร่วมมือด้านการประมง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง ผิดกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันไทยนำเข้าทูน่าจากฟิจิ ซึ่งทูน่าที่จับได้โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มา จากเรือฟิจิ ดังนั้น ต้องมีใบรับรองการทำประมงของรัฐบาลฟิจิ เพื่อให้ในกระบวนการตรวจ สอบย้อนกลับ จึงเป็นประเด็นที่ต้องมีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนนี้ร่วมกัน ว่าจะเร่งรัดการจัดส่งใบรับรองการจับได้อย่างไร อีกประเด็นที่ไทยให้ความสนใจ คือ เรื่องอุตสาหกรรมมะพร้าว ที่ไทยกำลังประสบปัญหาในด้านวัตถุดิบ เนื่องจากปัญหา โรคแมลงศัตรูพืช ซึ่งจะต้องมีการหารือในด้านการลงทุนระหว่างกัน

ขณะที่ประเด็นที่ทางฟิจิให้ความสนใจ คือ การพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และสหกรณ์ ที่ทางฝ่ายไทยยินดีที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการฝึกอบรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสอง ประเทศ (เอ็มไอยู) เพื่อแลกเปลี่ยนงานด้านวิชาการ การช่วยเหลือเพื่อพัฒนาภาคเกษตร รวมถึงการลงทุนที่จะต้องเอาภาคเอกชนเข้าไปร่วมด้วย โดยภายในเดือนมิถุนายน กระทรวงเกษตรฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมหารือในรายละเอียดกับทางฟิจิ โดยกำหนด กรอบระยะเวลาที่ร่างเอ็มไอยูจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม ซึ่งในระหว่างนี้สิ่งที่ จะต้องเร่งดำเนินการคือความร่วมมือด้านการประมงที่จะต้องหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด

สำหรับมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับฟิจิในปี 2557 พบว่ามีมูลค่าทั้งสิ้น 2,100 ล้านบาท โดยไทยส่งออกสินค้าจำนวน 1,800 ล้านบาท และนำเข้าจากฟิจิ 270 ล้านบาท ซึ่งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรส่งออกที่ไทยส่งไปฟิจิที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ผลไม้ กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าที่สำคัญจากฟิจิ เช่น สัตว์น้ำสด แซ่เหียน แซ่แข็ง แปรรูป เป็นต้น

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งดำมีเฮ! หลังกรมประมงช่วยปลดล็อกรายชื่อ ฟาร์มส่งออกกุ้งกุลาดำไปยังจีนสำเร็จ

10 ดร.จุลละติ พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการศึกษา สำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้เดินทางมาตรวจประเมินระบบควบคุม ตรวจสอบ และกักกันโรคในกุ้งกุลาดำมีชีวิตของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศจีน ระหว่างวันที่ 5 - 13 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โดย AQSIQ ได้ส่งรายงานผลการตรวจประเมินพร้อมเสนอแนะให้ไทยมีมาตรการในการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย และการควบคุมโรคระบาดในการส่งออกกุ้งกุลาดำ รวมถึงสัตว์น้ำอื่นๆ ที่ส่งออกไปยังจีนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำให้มีความเข้มแข็งขึ้นด้วย ซึ่งฝ่ายไทยได้ยอมรับในข้อเสนอนั้นและดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว จนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา กรมประมงได้ส่งเอกสารและชี้แจงมาตรการเพิ่มเติมให้แก่ AQSIQ รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอนั้น

โดยล่าสุด AQSIQ ได้ยอมรับในมาตรการแก้ไขปัญหาที่กรมประมงเสนอ โดย AQSIQ จะขึ้นทะเบียนเฉพาะโรงคัดบรรจุกุ้งกุลาดำเท่านั้น ซึ่งแต่เดิม AQSIQ ได้มีการจำกัดรายชื่อฟาร์มเกษตรกรที่สามารถส่งออกกุ้งกุลาดำไปยังจีน ที่มีอยู่เพียง 181 รายเท่านั้น แต่หลังจากที่ไทยได้มีการปรับปรุงมาตรการตามข้อเสนอดังกล่าวนั้น ทำให้ขณะนี้เกษตรกรไทยสามารถส่งออกกุ้งกุลาดำไปยังจีนได้โดยไม่ต้องมีการจำกัดรายชื่อฟาร์มอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เลี้ยงต้องมาแจ้งความจำนงต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจฟาร์มก่อน ซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำของไทยได้ขยายตลาดในประเทศจีนต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันไทยมีการส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังจีนปีละ 2,200 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 422 ล้านบาท

หนุนแจกเงินชาวนาอีก

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง กล่าวว่า รัฐบาลจับตาปัญหารายได้เกษตรกรที่ตกต่ำ โดยเฉพาะชาวนาที่มีรายได้จากการขายพืชผลได้น้อย ทำให้ต้องหาทางช่วยเหลือเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาเพิ่มขึ้น ซึ่งยังเปิดเผยไม่ได้ว่าจะเป็นการแจกเงินให้กับชาวนาไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อครอบครัว เหมือนที่เคยทำปลายปี 2557 ที่ผ่านมาหรือไม่

อย่างไรก็ตามการแจกเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เป็นวิธีการที่ดีที่สุด ไม่ยุ่งยากไม่รั่วไหลและไม่มีกรทุจริต ซึ่งต้องชมเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ดำเนินการเรื่องแจกเงินชาวนาได้ดี เงินถึงมือชาวนาโดยตรง ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

“ตอนนี้รัฐบาลจับตาปัญหารายได้ของชาวนาเป็นพิเศษ ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะถือเป็นสาขาทางด้านเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแออยู่มาก ท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะช่วยเหลืออย่างไร”

รายงานข่าวแจ้งว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุดที่ผ่านมา มีวาระการพิจารณาแจกเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท แต่ถูกดึงวาระดังกล่าวออกไปเสียก่อน

สกลนครเดินหน้าวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

นายบุญพร้อม คายิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ชี้แจงโครงการเพื่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แก่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายพัฒนา นุสรินทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุม ประกอบด้วย 1) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำมันดิบแก่สมาชิก เพื่อเพิ่มปริมาณการ

ผลิตน้ำมันดิบให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเพิ่มสัดส่วนโคโรดามให้มีความเหมาะสม ของสมาชิก โคนมภูพานสกลนคร จำกัด จำนวน ๕๗ คน และสนับสนุนโคสาวให้แก่สมาชิกสหกรณ์จำนวน 15๐ ตัว ๒) โครงการส่งเสริมการแปรรูปข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่ม

มูลค่าผลผลิตข้าว (ข้าวฮางอก) ของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ จำนวน 1๕ กลุ่ม และสนับสนุนการปรับปรุงโรงเรือนมาตรฐาน GMP สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ข้าวฮางอก กลุ่มละ 5,๐๐๐ ชิ้น 1๕ กลุ่ม สนับสนุนเครื่องบดข้าวเพื่อต่อออกผลิตภัณฑ์ 1๕ กลุ่ม กลุ่มละ 1 เครื่อง สนับสนุนเครื่องอัดสุญญากาศ 1๕ กลุ่ม กลุ่มละ 1 เครื่อง ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา.



ยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตร สินค้าโอท็อป 'เออีซี'

14 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โดยการนำของ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดสกลนคร ได้จัดการสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายผู้แทนวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดเพื่อยกระดับการบริหารจัดการวิสาหกิจสู่ความเป็น Smart

Group ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม แผนงาน ส่งเสริมสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้แทนวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดสกลนครและต้องการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นการนำเอาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมา

ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2559 ระหว่าง 25-31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคาดว่าวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่งจะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั่วประเทศส่งผลให้กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หมคหนึ่ และมีความสุขดังคำกล่าวที่ว่า “สุขใดไหนจะเท่า เมื่อสิ่งกระเป๋าล้วนเจอสทางค์”

ด้าน นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.สกลนคร เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสามารถนำมาเป็นของขวัญได้ทุกโอกาส สินค้าสด แปรรูปยังจำเป็นต้องมีการ

พัฒนามาตรฐานสินค้า ส่วนการต่อยอดผลผลิตต้องเน้นเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการสร้างสตอรี่ของสินค้านั้น ๆ ไม่เน้นขายสินค้าเชิงเดี่ยวเพราะมีสินค้าที่มีคุณภาพมากมายโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่เออีซีต้องมีความพร้อมโดยเฉพาะความเข้มแข็งของกลุ่มต้องมีมาตรฐานและมีการยกระดับของคุณค่าผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนการให้บริการการนวดแผนไทยสามารถจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจได้ ซึ่งในการก้าวเข้าสู่เออีซีควรจะมีการยกระดับจากการนวดแผนไทยไปสู่สปาซึ่งจะทำให้คุณค่าของบริการมีมูลค่าสูงขึ้นนับว่าเป็นทิศทางที่สำคัญของสกลนคร.